
sþ. 161. Fyrirspurn [117. mál]
til sjávarútvegsráðherra um notkun svartolíu í togaraflota.

Frá Ragnari Arnalds.

Hefur verið kannað til hlitar, hvort spara megi allt að 100 milljónum króna
árlega með notkun svartolíu i væntanlegum skuttogaraflota í stað gasolíu?


